



๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดซื้อควมเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดหลักการจัดหาพัสดุไว้ซึ่งในราชการ โดยข้อ ๕ กำหนดนิยามคำว่า พักดู หมายความว่า วัสดุ หมายความถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจ้างแบบราคาของหน่วยงานประมาณการประมาณ หรือ การจ้างแบบราคาของหน่วยงานสัญญาจ้างจากต่างประเทศ ซึ่งหลักการจ้างแบบราคาของหน่วยงานที่กำหนดไว้โดยส่วนเกิน หมายถึง ราคาที่ผู้ขายเสนอไว้สำหรับการดำเนินงานประจำ ซึ่งหมายรวมถึง ค่าสาธารณูปโภคด้วย และยังไม่ได้หมายรวมถึง ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง ราคาจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และ โทรคมนาคม รวมถึงราคาจ่ายที่สื่อหรือร่วมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการ ผังค่าไปรษณีย์ (๑) ค่าไฟฟ้า (๒) ค่าประปา (๓) ค่าน้ำบาดาล (๔) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (๕) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าขนส่งไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่าขนส่งไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่ารวมบริการ โอนเงินในระบบบริการทางการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFSMS) (๖) ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อไปรษณีย์ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์ (โทรศัพท์) ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น เมื่อกล่าวถึงหลักการ การจัดหาพัสดุเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและการสื่อสารของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การผ่านส่งไปรษณีย์ เป็นต้น ถือว่า เป็นการให้บริการด้านสาธารณูปโภคจากรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกฎหมายบังคับได้คือผลิตหรือให้บริการและจ่ายค่าบริการรายเดือนในอัตราตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่วนราชการจึงไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการและดำเนินการเบิกจ่ายค่าบริการจากรบการเงินงาน รายการราคาจ่ายค่าสาธารณูปโภค เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ได้ทันที ความละเอียดเช่นนี้

กรมบัญชีกลาง...



-๒ -

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากการให้บริการด้านสาธารณูปโภคบางประเภท อาทิเช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง เป็นต้น ปัจจุบันผู้ให้บริการในลักษณะดังกล่าวมิได้จำกัดเฉพาะแต่รัฐวิสาหกิจเท่านั้น ที่จะให้บริการแต่เพียงแห่งเดียว แต่ยังมีบริษัทเอกชนที่สามารถให้บริการได้เช่นเดียวกัน โดยจะมีการเสนอราคาขายหรือให้บริการในอัตราแตกต่างกันไปตามที่บริษัทเอกชนนั้น ๆ กำหนดไว้ และสามารถลดราคาได้ ซึ่งแตกต่างจากการให้บริการในเรื่องของสาธารณูปโภคในส่วนของการ ไฟฟ้าและการประปา ซึ่งมีกฎหมายบังคับให้ต้องคิดตั้งและจ่ายค่าบริการรายเดือนในอัตราตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ประกอบกับวงเงินที่ใช้ในการดำเนินการจัดหาบางรายการมีวงเงินค่อนข้างสูง ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและก่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม จึงเห็นสมควรอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ (๕) และ (๑๕) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคว่า หากสาธารณูปโภคประเภทใด รายการใด มีผู้ให้บริการหลายราย และไม่มีหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับกำหนดให้ต้องจัดหาจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ตามที่กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ จึงให้ส่วนราชการดำเนินการจัดหาโดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา ช่างศรีอินทร์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๓ ๕๐๒๔ ต่อ ๔๕๕๑
โทรสาร ๐ ๒๒๓๑ ๑๐๔๕

